

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพล ยศธิพานา	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	วีระพล ยศธิพานา	
๒	นางอมร แก้วหาดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	อมร แก้วหาดี	
๓	นายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	บุญจันทร์ ประวิสารัตน์	
๔	นายฉวี สীবัวอ่อน	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ฉวี สীবัวอ่อน	
๕	นายอุทัย ไต้ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	อุทัย ไต้ชมภู	
๖	นายสิน พิมพ์ประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สิน พิมพ์ประเสริฐ	
๗	นายพิมพ์ น้อยสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิมพ์ น้อยสุวรรณ	
๘	นายสงวน มองเพชร	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สงวน มองเพชร	
๙	นายเมธิชัย บุญโนรัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เมธิชัย บุญโนรัตน์	
๑๐	นายทศพร นามมูลตรี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทศพร นามมูลตรี	
๑๑	นางนุชฎาพร บัวทองสิงห์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	นุชฎาพร บัวทองสิงห์	
๑๒	นายปัญญา บุญเกิด	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ปัญญา บุญเกิด	
๑๓	นายประกิจ งามสันเทียะ	เลขานุการสภาฯ	ประกิจ งามสันเทียะ	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอภิชาติ พาราศรี	นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่	อภิชาติ พาราศรี	
๒	นายเกียรติพิภพ สมพิทักษ์	รองนายกเทศมนตรีฯ	เกียรติพิภพ สมพิทักษ์	
๓	นายคำจันทร์ พลخال	รองนายกเทศมนตรีฯ	คำจันทร์ พลخال	
๔	นายประยูร เจนการ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	ประยูร เจนการ	
๕	นางวิไลวรรณ บุญบุตร	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วิไลวรรณ บุญบุตร	
๖	นายยุทธศาสตร์ กระพี้สตัย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ	ยุทธศาสตร์ กระพี้สตัย	
๗	นางญดา ชวนไชยสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ญดา ชวนไชยสิทธิ์	
๘	นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เมธา รอดขันเมือง	
๙	นายอดิศักดิ์ บัณฑิตรักการค้า	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อดิศักดิ์ บัณฑิตรักการค้า	
๑๐	พ.จ.อ.เสรี สุขศาลา	หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ	เสรี สุขศาลา	
๑๑	น.ส.กัญญ์วรา ครุฑนอก	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กัญญ์วรา ครุฑนอก	
๑๒	น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ฐิติรัตน์ ศิริสวัสดิ์	
๑๓	น.ส.พัชราพรรณ จันทะบูลย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	พัชราพรรณ จันทะบูลย์	
๑๔	นายราชวัตร ศรีสม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ราชวัตร ศรีสม	

๑๕	นายปภักร จันทะโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ปภักร จันทะโพธิ์
๑๖	น.ส.บุษกร คำบุญเกิด	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	บุษกร คำบุญเกิด
๑๗	น.ส.ชิษริตน์ ทิพย์โชติ	คณงานทั่วไป (สำนักปลัด)	ชิษริตน์ ทิพย์โชติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมและได้เวลานัดประชุม นายประกิจ งามสันเทียะ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมและกราบเรียนเชิญท่านวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตามประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ของอำเภอหนองหาน โดยกระผมจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียดกระผมจะขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะท่านผู้บริหาร ตามที่สภาฯ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น ทั้งนี้กระผมได้เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้นกระผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูไปที่หน้าครับ ว่ามีข้อความหรือข้อผิดพลาดการแก้ไขหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดขอแก้ไข กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบต่อไปครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๒ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	สำหรับการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียดจะขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะท่านผู้บริหาร ตามที่สภาฯ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น ทั้งนี้กระผมได้เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น กระผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูไปที่หน้าหน้าครับ ว่ามีข้อความหรือชื่อผิดต้องการแก้ไขหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดขอแก้ไข กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบต่อไปครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ - ไม่มี
	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	๔.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กระผมขอให้ท่านผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ
นางญดา ขวนไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและกองคลัง ดังต่อไปนี้ค่ะ <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)</u>
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ในการนี้กระผมขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ
นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดสอบถามแล้ว กระผมจะขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณดังกล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕**๔.๒ การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับการพิจารณาเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น การดำเนินการต้องเป็นไปภายใต้กรอบของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการนี้กระผมจะขอเรียนเชิญทางผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจงรายละเอียดการขอเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายการดังต่อไปนี้ค่ะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) โดยการกันเงินนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๖ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ รับทราบค่ะ ขอขอบคุณ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สืบเนื่องมาจากเดือนกันยายน ๒๕๖๕ นั้นใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่างๆ ตามรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการด้านพัสดุ และอาจจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้อำนวยการกองคลังได้เรียนชี้แจงแล้ว ดังนั้น จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุมต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรือต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมในการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการกันเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕**วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับวาระเรื่องอื่นๆ ในการนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนข้อราชการต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ

- นายอภิชาติ พาราศรี
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ก่อนอื่นกระผมขอขอบพระคุณที่สภาฯ ได้อนุมัติกันเงินในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับเรื่องที่ทำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวตำบลหนองไผ่ อาทิเช่น รถพยาบาลฉุกเฉิน และรถชุดตื่นตะขาบ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงเรียนขอพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ สำหรับเรื่องการทำเจ้าภาพจัดโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นั้นกระผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองไผ่ในเรื่องของถนนและการสัญจร เพราะผมเชื่อว่าหากมีโครงการจากระดับจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จะเห็นปัญหาความเดือดร้อนและได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ อีกทั้งตำบลหนองไผ่เรามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธสถานหลายแห่งทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง อาทิ วัดหายโศก วัดสระมณี ถ้าหากได้ถนนที่สัญจรสะดวกก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหนองไผ่ได้เป็นอย่างดีครับ ขอขอบคุณครับ
- นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมได้รับแจ้งจากอำเภอหนองหาน ในการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่นายเด่นชัย เสริฐสาย ประชาชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสะพาน ได้ร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหาน ออกพื้นที่รับทราบข้อเท็จจริงในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ
- สำหรับการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน คณะผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ประกิจ งามสันเทียะ ผู้บันทึกการประชุม
(นายประกิจ งามสันเทียะ)
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- (ลงชื่อ) สงวน มองเพชร ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นาย สงวน มองเพชร)
- (ลงชื่อ) สีน พิมพ์ประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นาย สีน พิมพ์ประเสริฐ)
- (ลงชื่อ) ทศพร นามมูลตรี เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทศพร นามมูลตรี)

(ลงชื่อ) วีระพล ยศธิพานา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวีระพล ยศธิพานา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่